

## BÁO CÁO

### Tổng hợp ý kiến tại Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp tháng 02/2019

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 29/01/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019, chương trình Cà phê doanh nhân tháng 02 được tổ chức vào sáng thứ 7, ngày 16/02/2019. Tham dự có đồng chí Trần Ngọc Căng – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Cục Thuế tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi và cùng với sự tham dự của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình cà phê doanh nhân tháng 02/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận được 02 kiến nghị của doanh nghiệp tại chương trình, cụ thể như sau:

#### 1/ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn

Công ty kiến nghị về các vướng mắc liên quan đến việc nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất. Công ty mong lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung xử lý giải quyết công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho công ty BSR đúng thời hạn 31/3/2019 như đã cam kết.

*\* Ý kiến của đ/c Trần Ngọc Căng – Chủ tịch UBND tỉnh .*

Về kiến nghị trên của công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn, UBND tỉnh sẽ khẩn trương tổ chức cuộc họp chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và các cơ quan liên quan nhanh chóng xử lý các vấn đề còn tồn đọng của Công ty.

#### 2. Công ty TNHH TM Đoàn Ngọc Hào

Kiến nghị về việc ưu đãi tiền thuê đất theo chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với dự án: Trường Mầm Non – Tiểu học Việt Úc.

*\* Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư*

Đối với kiến nghị này, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 271/CT-THNVDT ngày 30/01/2019 thông tin về ưu đãi tiền thuê đất theo chính sách khuyến khích XHH đối với dự án của công ty, trong đó có nêu tại


thời điểm kiểm tra (ngày 27/12/2018) dự án của công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện của một dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục: quy mô đào tạo tối thiểu đối với cấp Tiểu học: 11 học sinh/01 lớp so với quy định tối thiểu 10 lớp, vì vậy công ty vẫn phải nộp số tiền thuế đất đã được miễn giảm theo chính sách. Doanh nghiệp cho rằng quy mô đầu tư đáp ứng đầy đủ theo tiêu chí dự án xã hội hóa nhưng vì trong năm 2018-2019 sau khi có quyết định hoạt động của phòng giáo dục thành phố, ngày tuyển sinh cận kề với ngày khai giảng nên không tuyển sinh được khối tiểu học theo kế hoạch của dự án, hoạt động của trường là từ cấp mầm non lên tiểu học nên ngay từ năm đầu tiên chưa thể chiêu sinh học sinh tiểu học. Hơn nữa, theo quyết định chủ trương đầu tư thì tiến độ hoàn thành dự án là Quý 3/2018 nên năm 2018 vẫn còn trong thời gian xây dựng cơ bản. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét đề xuất của Cục Thuế tỉnh tại công văn số 271/CT-THNVDT ngày 20/01/2019 theo hướng hỗ trợ cho nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa. Bắt đầu năm học 2019-2020 nếu nhà đầu tư không đủ điều kiện theo tiêu chuẩn thì sẽ không được miễn giảm tiền thuê đất theo chính sách xã hội hóa.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kiến nghị tại chương trình tại chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp tháng 02/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi;
- Trung tâm XTĐT;
- Lưu: VT, P.XTĐT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
TỈNH QUẢNG NGÃI



Trần Thị Mỹ Ái